

UBND TỈNH LẠNG SƠN
BAN CHỈ ĐẠO 138

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2032/BC-BCĐ-TTPCMT

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy
(Từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016)

SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG	
ĐẾN	Số: 2468... Tỉnh
	Ngày: 13/1... 7/1 2016
	Chuyển.....
	Lưu hồ sơ số:.....

Thực hiện Công văn số 791/TTg-KGVX ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6/2016. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tô quốc tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn tình hình, đặc điểm địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 02/6/2016 tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016 và yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội và Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp; chỉ đạo các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, đặc biệt là ngăn chặn có hiệu quả ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc xâm nhập vào địa bàn; triệt xóa các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Quá trình tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tham mưu, quán triệt, triển khai kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư và kế hoạch số 62-KH/TU ngày 20/6/2014 của Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”...

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

- Các ngành văn hóa thông tin và truyền thông: đã đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin, truyền thông, trong đó tập trung tuyên truyền trực quan về pháp luật và kiến thức phòng chống ma túy; đã tổ chức treo 65 băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động hơn 72 buổi tại các địa bàn trên toàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy để chủ động phòng ngừa, cảnh giác với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong công tác phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lạng Sơn

đã tăng cường tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu gương những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy... Đã xây dựng, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng 32 tin, bài, phóng sự về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức pháp luật về ma túy đối với các cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- **Công an tỉnh:** Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh và trung ương xây dựng, đăng tải 75 tin, bài, phóng sự, 42 ảnh tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, điển hình như phóng sự: "*Công an Lạng Sơn đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy*", "*Hiểm họa của ma túy đá*"... kịp thời đưa tin bài phản ánh gương điển hình về tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy...

- **Bộ đội Biên phòng:** Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy được 11 buổi cho 1.024 lượt người tham gia; xây dựng, đăng tải 02 tin, bài, phóng sự về hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy, tích cực tố giác tội phạm về ma túy, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân ở khu vực biên giới.

- **Tỉnh Đoàn TNCSHCM:** Chỉ đạo các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ra quân tiến hành hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Đã tổ chức tuyên truyền lưu động 18 cuộc, huy động 540 xe máy, 1.080 đoàn viên tham gia; tổ chức 32 cuộc về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, diễn đàn thanh niên với các chủ đề "*Thanh niên với công tác phòng, chống ma túy*", "*Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy*" thu hút 2.560 lượt đoàn viên tham gia. Cấp phát trên 5.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung phòng chống ma túy. Các đội thanh niên tình nguyện, giáo dục đồng đẳng, CLB bạn giúp bạn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động thiết thực về phòng chống ma túy.

- **Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh:** Phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy 616 cuộc cho 28.258 lượt người tham gia, vận động 7.287 hộ dân ký cam kết, cấp phát 2.189 bộ tài liệu. Phối hợp quản lý 357 người nghiện ma túy; giúp đỡ tạo việc làm cho 51 trường hợp sau cai nghiện ma túy.

- **Hội liên hiệp Phụ nữ:** Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy lồng ghép với thực hiện các mô hình hoạt động của Hội. Đã tổ chức tuyên truyền được 538 cuộc với 31.280 lượt hội viên tham gia và tổ chức cho gia đình hội viên ký cam kết không tham gia trồng cây thuốc phiện, cây có chất ma túy, không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy, xây dựng gia đình không có con em, người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội.

- **Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành khác của tỉnh:** Đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền các quy định của pháp luật về ma túy, hậu quả, tác hại của ma túy, tham gia giúp đỡ người sau cai nghiện; vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; không tái trồng cây có chứa chất ma túy... với nhiều nội dung, hình thức thiết thực như: Lễ ra quân thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy, mít tinh, diễu hành, tọa đàm, giao lưu,

tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng chống ma túy, nhất là đối với cấp cơ sở và các đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến tệ nạn, tội phạm ma túy.

2. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy

Các lực lượng chức năng của tỉnh tập trung lực lượng, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, trong đó tập trung rà soát, đấu tranh, bóc gỡ các đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa các điểm mua bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ 58 vụ 75 đối tượng (tăng 37 vụ 38 đối tượng so với trước cao điểm), thu 17,44 kg (trên 50 bánh) heroin; 245 viên + 4,95 kg ma túy tổng hợp; 15,5 gam cần sa; 3,41 tỷ VNĐ, 02 xe ô tô, 11 xe mô tô, 23 ĐTDD và một số tang vật có liên quan. Trong đó:

- *Lực lượng Công an*: Phát hiện, bắt giữ 54 vụ 71 đối tượng, thu giữ: 17,43 kg (trên 50 bánh) heroin; 245 viên + 4,95 kg ma túy tổng hợp; 15,5 gam cần sa; 3,41 tỷ VNĐ, 02 xe ô tô, 11 xe mô tô và 23 ĐTDD. *Diễn hình*: trong các ngày 07/6/2016 và 20/6/2016 Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng PC47 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá 02 chuyên án 616M và 616V, bắt 03 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ: 15,668 kg (45 bánh) heroin; 175 viên ma túy tổng hợp; gần 03 tỷ VNĐ, 02 xe mô tô và 05 ĐTDD.

- *Lực lượng Bộ đội Biên phòng*: Phát hiện, bắt giữ 04 vụ 04 đối tượng, thu giữ: 7,236 gam heroin; 0,462 gam ma túy tổng hợp.

- Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 63 vụ 86 bị can về ma túy, trong đó có 07 vụ 14 bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; Viện kiểm sát nhân dân đã ra quyết định truy tố 22 vụ 28 bị can; Tòa án nhân dân đã xét xử 24 vụ 31 bị cáo; đã phối hợp xác định 03 vụ án điểm và đưa 12 vụ 16 bị cáo ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe tội phạm và phòng ngừa chung

3. Công tác cai nghiện ma túy

Chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tập trung rà soát, củng cố hồ sơ xác định người nghiện và phân loại, áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp. Sở Y tế tiếp tục triển khai thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng Methadone. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh đã tổ chức tiếp nhận và cai nghiện mới cho 06 người (bắt buộc: 03; tự nguyện: 03); cai nghiện xong trả về cộng đồng 42 người (tự nguyện: 08, bắt buộc: 34). Hiện đang cai nghiện ma túy cho 136 người; tiếp tục thực hiện kế hoạch liên ngành về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Hiện đang quản lý 316 người nghiện ma túy tại nơi cư trú và giúp đỡ 54 người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

4. Công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy

Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền; thường xuyên rà soát, phát hiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy. Đã phát hiện, xử lý 01 trường hợp trồng trái phép 40 cây cần sa tại địa bàn thành phố Lạng Sơn.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Tháng hành động phòng, chống ma túy, trong đó cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, đặt ra mục tiêu cụ thể và gắn với trách nhiệm của các ngành chức năng. Các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, thiết thực nhân "Ngày Quốc tế phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy" 26/6/2016; đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy, đồng loạt ra quân triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy, tổ chức đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện... góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng chống ma túy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị và cán bộ chiến sỹ thực hiện nghiêm túc; kịp thời đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong tháng cao điểm. Kết quả thực hiện cơ bản đã đạt được những mục tiêu, yêu cầu đề ra; được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

- Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền ở nhiều đơn vị còn mang tính hình thức, chưa phong phú về nội dung; hiệu quả công tác cai nghiện ma túy còn thấp, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên có xu hướng gia tăng nhưng việc xác định, quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn gặp nhiều khó khăn... tiềm ẩn phát sinh phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 20/6/2014 của Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới" gắn với thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu Kế hoạch số 153/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030...

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể để nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về hậu quả, tác hại do tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa bỏ việc trồng cây chứa chất ma túy. Tiếp tục triển khai thực hiện việc điều trị nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

3. Các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên

tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc, nhức nhối trong quần chúng nhân dân, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy.

4. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an - Hải quan - Biên phòng để quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu, đặc biệt là ngăn chặn có hiệu quả ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc xâm nhập vào địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân củng cố chứng cứ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, hoàn thiện hồ sơ các vụ án ma túy nghiêm trọng, dư luận quan tâm để đưa ra xét xử công khai, xử điểm nhằm giáo dục, răn đe tội phạm và phòng ngừa chung.

5. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để tập trung triệt xóa, làm giảm tệ nạn ma túy tại 20 địa bàn trọng điểm về ma túy trên toàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn; lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt các Thông tư liên tịch về phối hợp phòng chống ma túy; tăng cường tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa, không để gia tăng người nghiện ma túy, nhất là trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên...

6. Tăng cường hợp tác quốc tế với Công an Quảng Tây - Trung Quốc trong phòng chống ma túy, thông qua quan hệ hợp tác để trao đổi thông tin, tổ chức phối hợp xác minh, truy bắt tội phạm ma túy ở hai bên biên giới; hoàn thiện quy chế phối hợp giữa hai Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) Lạng Sơn - Việt Nam và Quảng Tây - Trung Quốc để đưa Văn phòng BLO đi vào hoạt động, đáp ứng kịp thời công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa lực lượng Công an hai nước./.

Nơi nhận:

- VP Thường trực PCTP, MT - BCA
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó CT UBND tỉnh
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng PV28, PC47 - CAT
- Công an các huyện, thành phố
- Lưu BCĐ(CAT-PC47, PV11).

Báo cáo;

Thực hiện;

TM. BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN



PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Vũ Hồng Quang